



ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๕๑/๓๕๖๗

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๕๖๒๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ได้เสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศและเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริมสร้างค่านิยมที่ดีในสังคม ในหัวข้อการประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ เรื่อง และกำหนดเรื่องสื่อสารสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ เรื่อง คือ เรื่องที่ ๔ สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต และเรื่องที่ ๖ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย ซึ่งพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะนำผลการประเมินและข้อเสนอของประชาชนต่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการ ให้ประชาชนที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติ รวมทั้งภาครัฐควรพัฒนาแอปพลิเคชันทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ข้อมูลและบริการครบวงจร รวมถึงมุ่งเน้นการสื่อสารสร้างค่านิยมไทยร่วมสมัยให้ประชาชนตระหนักว่าการประพฤติตนตามคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐานเป็นเรื่องที่ควรทำ ไม่ควรเป็นการบังคับ ตลอดจนธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจและแปลกใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(เพิ่มพูน ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๗๙ (นายเจษฎา วณิชชากร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dprd@sueksa.go.th